



ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
(เฉพาะหน่วยสอบที่ ๑ และ ๓)

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ทวีความรุนแรง และแพร่กระจายไปทั่วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ จึงขอเลื่อนกำหนด วัน เวลา และการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒ หน่วยสอบจากเดิมที่แจ้งไว้ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ดังกล่าวออกไปก่อน ดังนี้

- ๑) หน่วยสอบที่ ๑ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
- ๒) หน่วยสอบที่ ๓ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

ทั้งนี้ กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รูปแบบวิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับหน่วยสอบที่ ๑ และหน่วยสอบที่ ๓ ทราบ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารการสอบได้ ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอาทร ศรีเชียงใหม่)

สรรพากรภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร